

ในวันที่เราทำงานหรือจำเป็นต้องออกไปเรียนและทิ้งให้แมวยู่บ้านเพียงลำพัง แมวเหมียวทั้งหลายคงเหงาไม่ใช่น้อย ดังนั้นเวลาที่คุณกลับมาพวกมันจึงรีบกระโจนเข้าใส่ด้วยความดีใจ เพราะเป็นช่วงเวลาพวกมันไม่อยู่โดดเดี่ยวอีกแล้ว และใช้พลังงานทั้งหมดที่เก็บสะสมจากการนอนมาทั้งวันเพื่อเล่นกับคุณ ทั้งนี้ แมวเหมียวอาจเล่นจนพลิน เผลอ ๆ บางวันปลุกคุณจากเตียงให้มาเล่นกับพวกมันด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้คงทำให้คุณหงุดหงิดไม่น้อยเลย หากใครที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่ วันนี้เรามีวิธีจัดการแมวเหมียวมาฝากกัน

วิธีจัดการกับแมวเหมียวช่วงที่ไม่อยู่บ้าน

ในระหว่างที่คุณไม่อยู่บ้านแมวเหมียวสุดที่รักอาจกระโดดไปนู่นมานี่ ทำให้ข้าวของภายในบ้านเสียหายได้ ดังนั้นในระหว่างที่คุณไม่อยู่ควรวางกิจกรรมให้พวกมันทำด้วย โดยการทิ้งของเล่น และอาหารเอาไว้ให้พวกมันแก้หิวด้วย ทั้งนี้ ของเล่นที่คุณเตรียมไว้ไม่ควรจะซ้ำแบบเดิมหรือตั้งไว้ในที่เดิม เพราะพวกมันจะจดจำสถานที่ตั้ง และลักษณะของของเล่น ทำให้พวกมันเบื่อได้ง่าย ดังนั้นคุณควรดัดแปลงด้วยการเปลี่ยนที่ตั้งของเล่น หรือดัดแปลงของเล่นนิดหน่อย ด้วยการนำไปแขวนหรือติดเชือกไหมพรม หรือผ้าลูกไม้พริ้ว ๆ เพื่อให้ของเล่นดูเคลื่อนไหวได้ รับรองเลยว่าแมวเหมียวของคุณจิตใจจะไม่น่าไปไหนเลยล่ะ

วิธีกล่อมแมวก่อนและส่งเข้านอน

ตอนทั้งวันที่แมวเหมียวอยู่ตัวเดียวเพียงลำพังคงเหงาไม่ใช่น้อย เพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณกลับมาถึงบ้านควรใช้เวลาอยู่กับพวกมันสักหนึ่งอย่างน้อยวันละ 15 นาที ในช่วง 5 นาทีแรกหยอกเย้าหรือทำกิจกรรมอื่น ๆ กับแมวไปตามปกติ อย่างเช่น โยนบอลให้แมวไล่จับ หรือใช้ของเล่นหยอกแมวชนิด ๆ หนึ่ง ๆ หลังจากนั้นพาพวกมันไปอึหรือฉี่ให้เรียบร้อย แล้วอุ้มมาวางไว้บนตักพร้อมกับเกาเคาง หรือเกาที่อย่างที่คุณชอบ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้พวกมันหลับลึกและหลับได้นานขึ้น หากไม่ได้ผลอาจเปลี่ยนมาให้อาหารแทน เพราะแมวจะนอนหลับได้ดี หลังจากที่ได้ทานอาหารมื้อใหญ่เข้าไป

วิธีจัดการหากโดนแมวรบกวนเวลานอน

หากแมวรบกวนเวลานอนของคุณ ควรจัดที่นอนของพวกมันเอาไว้นอกห้อง เพื่อไม่ให้พวกมันมารบกวนคุณอีก แต่ถ้าแมวของคุณรบกวนด้วยวิธีอื่น อย่างเช่น ข่วนประตู หรือส่งเสียงร้อง ให้นำสิ่งของที่พวกมันไม่ชอบวางเอาไว้หน้าประตู อย่างเช่น สติกเกอร์ หรือแผ่นกาวเหนียว ๆ ทั้งนี้หากลองทำทุกวิธีแล้วแต่แมวของคุณยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรม คุณควรพาแมวไปตรวจเช็คสุขภาพ เพราะอาจเกิดความผิดปกติกับร่างกาย อย่างเช่น ระบบการดมกลิ่น

การมองเห็น หรือการได้ยิน เป็นต้น เพื่อช่วยให้คุณและแมวนอนหลับได้อย่างสนิท และมีเวลาสำหรับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้น

จากนี้ไปหวังว่าทั้งคุณและแมวเหมียวจะนอนหลับกันอย่างมีความสุขและพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มสักทีนะคะ อีกทั้งคงไม่ปวดหัวกับพฤติกรรมสุดแสบของเจ้าเหมียว และรบกวนการนอนของคุณอีกแล้วละ และอย่าลืมนำคำแนะนำดี ๆ เหล่านี้ไปบอกต่อกันด้วยนะคะ